

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการฝึกอบรมผ่านสื่อสารการเรียนรู้ระบบ LDD e-Training

หลักสูตร "การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561

รุ่นที่ 5 จำนวน 30 คน

1	นางสาวอรอุมา	แสงรอดรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
2	นายบวร	บัวขาว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
3	นางสาวนฤมล	แช่ลิ้ม	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
4	นางปิยวรรณ	สาราบรรณ	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
5	นางสาวพัชรียา	พรมสงฆ์	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
6	นางสาวนัทธรา	ทักษ์รัตนศรีณย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7	นายทอง	ไม้เลี้ยง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
8	นายพิศาล	พูลเกษม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
9	นางสาวกนกลดา	เวียงจันทร์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
10	นางสาวสมิหรา	มงคล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
11	นายหนูจันทร์	ศิริสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
12	นางวิราวัฒน์	ชัยศรี	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
13	นางสาวประภาศรี	แก้วคำ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
14	นายกฤษดา	ศรีทับทิม	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
15	นางพิชานันท์	รักษาทรัพย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
16	นายวัชรินทร์	ปรารค์ชัยภูมิ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
17	นายไวภูณัฐ	คำสำลี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
18	นายไชยันต์	โคตเคน	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
19	นายขจรยศ	สมสาย	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
20	นายปิยมิตร	ภูคกงน้ำ	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
21	นายพหัส	ทวีทรัพย์	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
22	นางสาวสุปราณี	ศรีทำบุญ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
23	นางสาวฤดี	โคตรขารี	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
24	นางสำรวย	แลหน้า	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
25	นายนำพล	บริवाल	วิศวกรพนักงานราชการ
26	นายธีรศักดิ์	บุญมา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
27	นางสาวชिरดา	ทิพย์อุบล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
28	นายพัฒนา	ไชยมงคล	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
29	นายพิชญ์	กำวิตา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
30	นางสาวฐิตารีย์	อึ้งเลาพะพันธุ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

รุ่นที่ 6 จำนวน 30 คน

1	นางสาวกานต์มณี	จันทร์ขาว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2	นางสาวสิรินภา	ชินอ่อน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
3	นางสาวชนม์ชนก	ตระกูล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
4	นางสุธินี	ขจรเวหาศน์	นักสำรวจดินปฏิบัติการ
5	นายจิระ	มาตาทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
6	นางสาวประภัสสร	เจริญไทย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
7	นางสาวเรืองรอง	มอยสุรินทร์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
8	นายวิจิต	ปันวงค์	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
9	นายดำริ	ชาวพะเยาว์	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
10	นายต่อศักดิ์	หลวงโปธา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
11	นายเทอดศักดิ์	อนากาศ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
12	นายธีระยุทธ	ปัญญา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
13	นางสาวกชกร	กานตารัมภ์	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
14	นางสาวชนิตา	ปิ่นแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
15	นายกীরติ	ศรีวงศ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
16	นางสาวกชกร	อินบัว	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
17	นายเอกพงษ์	โพธิ์งาม	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
18	นายกฤษกร	แก้วร่วมวงศ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
19	นางจิราภรณ์	สัพพลิน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
20	นางสาววิภาดา	ยกถาวร	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
21	นางอารีย์	สวนแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
22	นางสาวลดาวัลย์	นักฟ้อน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
23	นายทองหล่อ	สุทธิสงค์	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
24	นายยุทธนา	หนูเกลี้ยง	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
25	นางสาวรัตนภรณ์	เพชรจำรัส	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
26	นางสาวพิลาสลักษณ์	ลิ่วรุ่งเจริญ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
27	นายณรงค์	มะลี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
28	นางสาวศศิภาณูจน์	สุขมี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
29	นายอภิชัย	ศรีชัย	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
30	นางสาวสุนันทา	สละวรรตน์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

รุ่นที่ 7 จำนวน 34 คน

1	นายอภิสิทธิ์	บัวปาย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2	นางสาวจารุวรรณ	เสียงมะณี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
3	นางพนารัตน์	ชัชวาลย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
4	นางสาวลักขณา	กิ่งแก้ว	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
5	นายทองสินทร์	ไชยศาสตร์	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
6	นางสาวจันทร์ฤารัตน์	ไชยสาร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
7	นายอธิโรจน์	หัตถ์สุวรรณกุล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
8	นายภิญโญ	หนูแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
9	นางสาวกุลณัฐ	ศรีมูล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
10	นายเกียรติศักดิ์	ลุงคะ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
11	นางสาวไพริน	เพ็งสุข	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
12	นางสาววนิตรา	ม่วงศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
13	นางจรัสศรี	สุมะนั่งกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
14	นางสาวปรีดาพร	คุณที	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
15	นางสาวดวงใจ	วัยเจริญ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
16	นางสาวชนาภรณ์	จันตะ	นักสำรวจดินปฏิบัติการ
17	นายวชิระ	แสงประทุม	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
18	นายไพรัชซ์	นันทกมลวารี	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
19	นางสาวเบญจวรรณ	นานรัมย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
20	นายรพีพงศ์	หน่วยจันทิก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
21	นายธนมงคล	ขวัญทิพย์	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
22	นางศิริลักษณ์	มูลสิน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
23	นางสาวชนัญชิตา	ชาวะรักษ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
24	นายทรงศักดิ์	ศรีสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
25	นายศักรินทร์	จันทรัตน์	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
26	นางสาวจุฬารวรรณ	และกาสินธ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
27	นางอภิรมณ์	แพนกาง	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
28	นางสาวกชมล	ทานสมบัติ	นักสำรวจดินพนักงานราชการ
29	นางสาวทรายขาว	วันนา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
30	นางสาววารุณี	กันทะ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
31	นายจักรพันธ์	อินทจักร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
32	นายมานิต	แย้มมาศ	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
33	นายธนพล	มูลทุ่ง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
34	นายกฤติพัฒน์	ระเบ็ง	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ

รุ่นที่ 8 จำนวน 30 คน

1	นายบุรินทร์	เจียมจำนงค์	นักสำรวจดินปฏิบัติการ
2	นางสาวสาวิตรี	เดชชัย	นักสำรวจดินพนักงานราชการ
3	นายนิเวศน์	ผาสุขศรี	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
4	นางสาวศุภลักษณ์	จันทร์วิทัน	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ
5	นางสาวบุษบา	อนุจรพันธ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
6	นางอลินี	รัตนประทีป	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
7	นายรณรงค์	สิทธิทอง	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
8	นายธัญพิสิษฐ์	คำปา	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
9	นางสาวสุวรรณา	มันขาวนา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
10	นางสาวศศิธร	วิสัย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
11	นายณัฐพิสิษฐ์	เถระรัชชานนท์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
12	นางทรายแก้ว	อนากาศ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
13	นางสาววรรณพร	พลแสง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
14	นายรัชช	เตชะกิติกรกุล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
15	นางพัชรินทร์	ติมุขต์ดา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
16	นายประกอบ	คำเอี่ยม	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
17	นายธนวิน	ชุมสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
18	นายชาญณรงค์	ศศิธร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
19	นายกฤตกร	แก้วร่วมวงศ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
20	นางพัชรมัย	ทะหล้า	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
21	นางสาวธัญญกานต์	เซ่งเครือ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
22	นางสาวเพชรรา	วรรณเพชร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
23	นางสาวพรภิมล	จันทร์อ่อน	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
24	นายเกียรติพงษ์	สงพรหม	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
25	นางสาวสุรีย์พร	นวลศรี	เศรษฐกรชำนาญการ
26	นางนงเยาว์	พฤตคณีนี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
27	นางสาวบุญญา	จินดาวงศ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
28	นางสาวสุภาวดี	เรืองกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
29	นางสาวสายใจ	หมื่นภักดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
30	นายเปาซี	ปินสาฮะ	นักวิชาการเกษตรพนักงานราชการ